

Số: 39 /CV-CĐNYT
V/v tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, lan rộng, bùng phát ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 36/LĐLĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công đoàn ngành Y tế đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Công văn số 940-CV/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tiếp tục tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra”; Kế hoạch số 52-KH/BTGTU ngày 13/3/2020 của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới” (có đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bạc Liêu).

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để tất cả cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chủ động tự phòng tránh dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh và có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, tránh để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hoang mang, lo lắng.

- Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thân nhân đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài, nhất là những nước đang có dịch như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý,... Vận động người thân ở tại quốc gia đang sinh sống chưa về quê trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát; thực hiện nghiêm việc khai báo với cơ sở y tế khi có người thân về từ vùng có dịch để thực hiện việc cách ly theo quy định và khẩn trương thông báo với cơ sở y tế khi trong gia đình có người xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở,...

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đồng cấp thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch. Phấn đấu không để dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đề nghị các công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện tinh thần Công văn này và thường xuyên báo cáo kết quả về Công đoàn ngành để cập nhật thông tin báo cáo về cấp trên theo quy định.

Nơi nhận:

- CDCS (th/h);
- Lưu CĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Dang Len Trong Wedua
Binh Va
Vb



Ha
Lê Thị Tuyết Lan